



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น สวท. สำนักข่าวไทย INN ช่อง 9 NB</p> <p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับนพ.สสจ. ทั่วประเทศ ถึงการเตรียมพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ 25-29 ต.ค. 2560 ว่า ให้นพ.สสจ.และบุคลากรสธ.ทุกคนให้ความสำคัญสูงสุดในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างเต็มกำลัง ให้การดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานบริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ</p> <p>สำหรับในส่วนภูมิภาคที่มีพระเมรุมาศจำลอง ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ที่สสจ. ตั้งแต่ 21-28 ต.ค. 2560 มีนพ.สสจ.เป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รพ.พยาบาล รพ.รับ-ส่งต่อ ตลอดจนบริหารจัดการจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเชิญชวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขสมัครเป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข และร่วมจัดอบรม ให้ประชาชนจิตอาสามีความรู้ โดยใช้คู่มือของกรมการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์อีกทางหนึ่ง และขอให้ผู้บริหาร นพ.สสจ. และผอ.รพ. ในสังกัด อยู่ประจำในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลางานพระราชพิธี</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดูแลจิตใจประชาชนตั้งแต่ 14 ต.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน ได้จัดทีม MCATT จากหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผลิตเปลี่ยนให้บริการปฐมพยาบาลทางใจให้ประชาชน 194 ทีม ได้มอบหมายสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในการรับผู้ป่วยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ส่วนภูมิภาคมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทีม MCATT ดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีที่จัดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ</p>
<p>ข่าวสด บางกอกโพสต์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ปัญหาการจัดซื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า จนถึงขณะนี้ยืนยันยาไม่ขาดแน่นอน ผู้ป่วยและหน่วยบริการจะได้รับยาต่อเนื่อง จากการพูดคุยกับอก. ยาที่ซื้อเพิ่มสามารถใช้ได้ถึงเดือนพ.ย.นี้ และเมื่องบประมาณปี 2561 สามารถซื้อยาตามกระบวนการที่ดำเนินการไว้ได้ทันที เบื้องต้นได้ตกลงกับอก.ว่า กรณีงบประมาณมาไม่ทันจะยืมยากับ อก.ก่อน</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหน่วยงานซื้อยา อาจจะทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวล แต่ยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่ขาดยาแน่นอน ขณะนี้ยาที่ผู้ป่วยกังวลว่าจะขาดคืออะบาคาเวียร์ เป็นยาด้านไวรัสเอดส์ สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้ และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเกิดการขาดแคลนทั่วโลกเนื่องจากผู้ผลิตผลิตยาไม่ทัน แต่แก้ไขปัญหามาได้แล้ว</p> <p>ด้าน นพ.จักรกริช ใจวัศริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช., รพ.ราชวิถี และอก. ได้ตรวจสอบคลังสินค้า ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกัน เพื่อส่งมอบให้รพ.ราชวิถีดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัติจำหน่าย ทำลายยาหมดอายุ ในกลุ่มยากำพร้าหรือยาที่มีอัตราผู้ปวายน้อยแต่มีความจำเป็นต้องสำรอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงระบบจัดซื้อยารวมว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อยา เพียงปรับเปลี่ยนให้หน่วยบริการคือรพ.ราชวิถี ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของ สปสช. กรณียาสำหรับผู้ป่วยเอชไอวีที่จะขาดนั้น เป็นในช่วงที่ระบบจัดซื้อยาเดิมดำเนินการอยู่ สาเหตุจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งยาบางตัวและปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้มียาส่งหน่วยบริการลดลง ไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตพร้อมเตรียมการผลิต ในส่วนของอก.ยืนยันว่าจะมียาใช้รักษาผู้ป่วยต่อเนื่องทุกสิทธิการรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สำนักข่าวไทย</p>	<p>ประเมินตนเองก่อนนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันคนนิยมใช้ศาสตร์นวดไทยดูแลสุขภาพ บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะการนวดจับเส้น ซึ่งเป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ขอแนะนำ ให้ประเมินร่างกายตนเองเบื้องต้นก่อนรับบริการนวดทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บ ปวด หรือมีความผิดปกติ และต้องการ นวดเพื่อรักษา ขอให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ให้บริการนวดเป็นผู้มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย ด้านนวดไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ประเมินงานสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมฯ ได้รับ จัดสรรงบฯ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 3,158 ล้านบาทเศษ เน้นการบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุดและมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการดำเนินงานจะเน้นที่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ สามารถตอบ วิสัยทัศน์ของกรมได้ คือ ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ อยู่ใน สังคมอย่างมีคุณค่า</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 บรรลุตามตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ดังนี้ เด็กกลุ่มปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 82 กลุ่มนักเรียน วัยรุ่น ร้อยละ 99 ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ร้อยละ 95 ผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ร้อยละ 77 ทั้งนี้ กรมฯ จะเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตจากทุก 5 ปี เป็นทุก 2 ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ไช้ประเด็นโซ เชียล</p>	<p>เตือนใช้ซีเล้าพอกแผลน้ำมันลวก</p> <p>-กล่าวถึงกรณีคลิปใช้ซีเล้าพอกแผลน้ำมันลวก เพื่อช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนและไม่ทำให้เกิดแผลพุพอง ว่า เป็นเรื่องอันตรายอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ไม่ควรแชร์ต่อ โดยข้อมูลจาก อย. ระบุงว่า หากถูกน้ำมันลวก ควรล้างด้วย น้ำสะอาด หรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อ หากมีคราบเขม่าติดแน่น อาจใช้น้ำสบู่อ่อน ๆ ล้าง ใช้ผ้าสะอาดปิดแผล และรีบไป พบแพทย์</p>
<p>มติชน คอลัมน์เดือน หงายที่ชายโขง</p>	<p>สามหมื่นกีบรักษาทุกโรค</p> <p>-เสนอบทความว่า นายกฯ ทองลุน สีสุลิด รับทราบถึงปัญหาด้านการสาธารณสุขและการเข้าถึงแพทย์ของประชาชน ลาว จึงออกนโยบายใหม่ในปี 2016 สามสิบพันกีบขึ้นบัวทุกพะยาด หรือสามหมื่นกีบรักษาทุกโรค (ประมาณ 120 บาท) เริ่มทดลองแขวงหลวงน้ำทา, เซกอง, ไช้สมบุน และอัตตะปือ ใช้งบประมาณ 66,000 ล้านกีบ (ประมาณ 2,640 ล้านบาท) ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ วันที่ 26 ก.ย. 2560 จึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 180,000 ล้านกีบ (ประมาณ 720 ล้านบาท) เพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมทั้งหมดภายในต้นปี 2561 โดยยกเว้นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องและการ รักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ โรคมะเร็ง การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การฟอกไต โรคมัลติเรีย</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เร่งตรวจสอบสมุนไพรรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากเดินทางไปเข้าคิวรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่บ้าน นายแสงชัย แผลติตระกูล บริเวณ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบให้สสจ.ปราจีนบุรีตรวจสอบ โดยส่งยาไปให้ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรีตรวจสอบว่าเป็นตัวยาชินิตไต และมีสารอะไรบ้าง ส่วนประเด็นเรื่องชอกกฎหมาย เท่าที่ ทราบผู้แจกไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นการรักษา ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งสมุนไพรมีประโยชน์ในการรักษา แต่ต้องพิจารณาหลักฐานข้อมูลให้ถี่ ดังนั้น เมื่อป่วยเป็นมะเร็งอย่าหยุดยา ควรรักษาต่อไปจะดีกว่า เพราะไม่อยากให้ เสียโอกาสการรักษา</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบการ กระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้มีพฤติกรรมในการตรวจรักษา ไม่ได้อ้างว่าสมุนไพรนี้สามารถรักษาโรคมะเร็งให้ หายได้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นยารักษาโรคที่จะต้องขึ้นทะเบียน และไม่ได้มีการขาย อย่างไรก็ตาม ต้องมีการตรวจสอบเรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และต้องไม่มีการโฆษณาเกินจริงว่ารักษามะเร็งได้ ซึ่งสสจ.ปราจีนบุรีได้เข้าตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ไม่พบการปนเปื้อน และไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ส่วนการตรวจสอบครั้งล่าสุดยังต้องรอผล</p> <p>สำหรับส่วนผสมของแคปซูลสมุนไพร มีข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ และน้ำมันรำข้าว ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้มีสรรพคุณแอนติออกซิแดนซ์ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ในหลายตำรับเกี่ยวกับมะเร็งของแพทย์ แผนไทยก็มีข้าวเย็นใต้เป็นส่วนผสมส่วนน้ำมันรำข้าวมีแอนติออกซิแดนซ์ มีงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่ทั้งหมดยังไม่มีการวิจัยในคน จึงยังระบุไม่ได้ว่าสามารถรักษามะเร็งได้ ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าแคปซูลสมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่อาจช่วยบำรุงสุขภาพให้ดีขึ้น ซึ่งเท่าที่ดูสรรพคุณของทั้งสามตัวไม่พบข้อเสียหรือผลข้างเคียงใดๆ และไม่น่าจะจะมีฤทธิ์ต้านกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน</p> <p>ดังนั้น สิ่งที่น่าจะมีความเสี่ยงต้องดำเนินการคือ ติดประกาศให้ชัดเจนว่าสมุนไพรที่แจกไม่สามารถรักษามะเร็งได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนประชาชนเองต้องมีความตระหนัก ทั้งเรื่องโรคที่เป็น บุคคลที่รักษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สถานที่ได้รับใบอนุญาต และผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความปลอดภัย</p>
<p>สยามรัฐ สกู๊ปพิเศษ</p>	<p>สมุนไพรไทย-หมอโบราณ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงประวัติของแพทย์แผนโบราณว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดย นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือหมอเณร ซึ่งปลูกสวนสมุนไพรบริเวณถนนบ่อพลอย-อุโมงค์ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพร ระบุว่า กฎระเบียบต่างๆ ต้องได้รับการปฏิรูป จึงจะสามารถขับเคลื่อนภูมิปัญญาของคนไทยได้ เพราะไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนหมอโบราณ เช่น ห้ามรักษาคนไข้ต่างถิ่น ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งที่ตำรับยามีส่วนประกอบของสมุนไพรหลากหลาย มีต้นทุนสูง รัฐบาลต้องสนับสนุนเรื่องการวิจัย สมุนไพรที่รักษาโรคร้ายต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืน และไทยเป็นศูนย์สมุนไพรที่ชาวโลกให้การยอมรับในระดับสากล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>ผลศึกษาอาหารไทยหวานกว่าเดิมถึง 2 เท่า</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ญ.ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะนักวิชาการเครือข่ายไม่กินหวาน เปิดเผยผลการศึกษาน้ำตาลในตำรับอาหารโบราณของไทย 57 ตำรับ จากนิตยสารแม่บ้านรวมเล่มตีพิมพ์เมื่อปี 2520 เทียบกับตำรับอาหารจากเว็บเพจอาหาร เพื่อดูว่าการใส่น้ำตาลในอาหารหวานเปลี่ยนแปลงในอาหารประเภทไหนบ้าง และเปลี่ยนอย่างไร โดยใช้หลักการคำนวณน้ำตาลและเครื่องปรุงทุกชนิดเป็นน้ำหนักต่อกรัม และสรุปเป็นสัดส่วนน้ำตาลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มของอาหารประเภทแกง น้ำพริก ยำ ผัด และอาหารจานเดียว</p> <p>พบว่า ปี 2560 มีสัดส่วนการใส่น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น 1.63 เท่า โดยอาหารไทยปัจจุบันมีการใส่น้ำตาลร้อยละ 3.15 มากกว่าในอดีตที่ใส่น้ำตาลเพียงร้อยละ 1.93 ส่วนใหญ่มาจากน้ำตาลจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาหารประเภทยำ พบสัดส่วนการใส่น้ำตาลเพิ่มสูงเป็นอันดับแรก 2.16 เท่า รองลงมา อาหารประเภทจานเดียว ใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้น 1.65 เท่า ส่วนกลุ่มน้ำพริกและประเภทแกง เช่น แกงขี้เหล็ก แกงหมูเทโพ แกงฮังเล มีสัดส่วนน้ำตาลคงที่ และมีข้อเสนอว่า ควรส่งเสริมให้คนไทยรณรงค์ใส่น้ำตาลในอาหารหวาน และอาหารจานเดียว ทั้งนี้ เตรียมจะศึกษาข้อมูลในกลุ่มอาหารยอดฮิตมือเข้า ทั้งข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูบึ่ง ข้าวหมูแดง เพื่อดูปริมาณการใส่น้ำตาลด้วย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ระบบ AOC เพิ่มประสิทธิภาพงานแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัฐระวี พัฒนรัตน์โมฬี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ ทีมผู้ชำนาญการจึงใช้เวลา 2 ปี คิดค้นระบบบริหารจัดการ รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน โดยให้ศูนย์สั่งการสามารถสั่งการให้รถพยาบาลใกล้เคียงผู้ป่วยเข้าช่วยเหลือได้ทันที เมื่อประชาชนเจ็บป่วยเรียกรถพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน A-Live หรือ โทร. 1669 เริ่มใช้ที่จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรก และติดตั้งเพิ่มในรพ.ต่าง ๆ ในภาคเหนือ กลาง อีสาน และได้ โดย จ.ขอนแก่นเริ่มทดลองติดตั้งให้รถพยาบาล 14 อำเภอ สามารถช่วยผู้ป่วยได้รวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย สามารถลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าระบบจากต่างประเทศราวคันละ 1 ล้านบาทลงได้มากกว่าครึ่ง และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า</p> <p>ด้าน นายกิจกมน โมตรี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทลลี 360 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาระบบกล่าวว่า นอกจากระบบ AOC บริษัทฯ ยังคิดค้นเทคโนโลยีสำหรับประชาชนทั่วไป คือแอปพลิเคชันและริสต์แบนด์ชีวิตละมุน (A-Live) สามารถคำนวณการก้าวเดิน การเผาผลาญแคลอรี คำนวณเวลานอนหลับ การเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด วัดความดัน โดยจะเชื่อมต่อกับแอปฯ A-Live ที่สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประกันชีวิต ข้อมูลการติดต่อครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เพียงกดรูปรถพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์สั่งการ หรือโทร.เข้า 1669 โดยอัตโนมัติ หากผู้ป่วยสวมริสต์แบนด์ ทีมกู้ชีพจะสามารถสแกนบาร์โค้ดบนริสต์แบนด์เพื่อดูข้อมูลสุขภาพและส่งไปรพ.ปลายทาง ทำให้การรักษารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นอกจากนี้ ยังแจ้งเตือนส่งข้อมูลไปยังครอบครัวเพื่อให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
กรุงเทพมหานคร คอลัมน์ Think Future	<p>ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์</p> <p>-เสนอบทความเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาลิติกส์ : เครื่องมือใหม่สำหรับรพ. โดย กรภัท เมื่อนอุดม นักวิเคราะห์ ไอทีซีประเทศไทย กล่าวถึงระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์ จะตั้งสมมุติฐานและค้นหาคำตอบที่เป็นไปได้จากหลักฐานที่มีอยู่ โดยระบบนี้สามารถถูกฝึกฝนได้ผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมาก รพ.สามารถนำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในกระบวนการวินิจฉัยและรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและสินทรัพย์ รวมถึงทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ประสิทธิภาพของพนักงาน ประสิทธิภาพของขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มประสบการณ์ในการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำ พุดคุยกับแพทย์ หรือแจ้งอาการป่วย ได้ล่วงหน้าก่อนพบแพทย์ ผ่านแชทบอท</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>การเปิดเผยผลตรวจสอบอาหาร</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงข่าวกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. สุ่มเก็บตัวอย่างซูชิอาหารดิบ จากร้านอาหารญี่ปุ่นใน กทม. พบเชื้อทางเดินอาหาร 11 แห่ง แต่ไม่ได้รับซื้อร้าน รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือบริการ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ประกอบการหรือยี่ห้อสินค้าเช่นกัน เชื่อว่าน่าจะกังวลเกี่ยวกับการถูกผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการฟ้องร้อง จึงเสนอให้แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือออกประกาศ คสช. ให้ความคุ้มครอง โดยเลียนแบบมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน "ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง และการกระทำของ...ชื่อหน่วยงาน... ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งนั้นเป็นประกาศ คำสั่ง การกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย" เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>โปรแกรมคำนวณยารักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว นางรัชก บุญดี เจ้าหน้าที่ รพ.ป่าต้ว จ.ยโสธร กล่าวว่า การรักษายาโรคด้วยสูตรยามาตรฐานจะได้ผลดี ผู้ป่วยต้องได้รับยาที่ถูกต้องในขนาดที่เหมาะสม ที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาโรคบ่อยครั้ง จึงพัฒนาโปรแกรมคำนวณขนาดยารักษาโรคขึ้น โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลยารักษาโรค รูปแบบการคลาดเคลื่อนของการสั่งยาโรคที่พบบ่อย สรุปเนื้อหาให้เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกโรคตรวจสอบความถูกต้อง มีแพทย์เป็นผู้ทดลองใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้ได้กับวินโดวส์ทุกรุ่น ติดตั้งสะดวก สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้ต่อไป</p>
สปริงนิวส์ เว็บไซต์ voicetv.com ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สยามกีฬา เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>"ตูน" วิจารณ์ทุนช่วย 11 รพศ.</p> <p>-เสนอข่าว เพจ "ก้าว" ประกาศจัดโครงการ #ก้าว ครั้งใหม่ วิจารณ์ทุนระดมเงินบริจาค โดย ตูน บอดี้ส์แลม และทีมผู้จัดโครงการ กำหนดการวันที่ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560 เส้นทางเบตง - แม่สาย ระยะทาง 2,191 กม. เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพศ. 11 แห่งทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน บริจาคได้ทั้งบัญชีรับบริจาค SMS บริจาคครั้งละ 10 บาท และแคชเชียร์เชอร์วิส ของ 7-11 ทุกสาขา</p>
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ	<p>ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธัญวัญ ศาสนเกียรติกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้อง รพ.ตำรวจ กล่าวว่า ได้พัฒนาการผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องไร้แผลเป็นทางปาก ผู้ป่วยจะไม่มีแผลเป็นบริเวณภายนอก ร่างกาย ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง การผ่าตัดนี้ทำมากที่สุดที่ประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากสากล โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่คัลยแพทย์จะผ่าตัดด้วยวิธีนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการผ่าตัดให้ผู้ป่วยด้วยวิธีนี้มากกว่า 500 ราย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนผิดปกติหรือแตกต่างจากการผ่าตัดไทรอยด์แบบเปิด</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>จนท.รพ.ดูแลผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วรรณภา คล้ายผึ้ง อายุ 27 ปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ให้การดูแลทำแผลให้นางอ่อนเรือน หยอมแหยม อายุ 54 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนไหวช่วงล่างได้ เป็นแผลกดทับ เป็นโรคหอบหืด โดยซื้อรถจักรยานยนต์ไปทำแผลและดูแลรวมทั้งซื้อกับข้าวไปให้ที่บ้านทุกวันมากกว่า 8 เดือน ส่วนสามีผู้ป่วยไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากต้องคอยดูแลภรรยา ทำให้ไม่มีรายได้</p>

